



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๖๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_research@cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๖/ ๑๐๘๖

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนด เป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมยิ่งขึ้น ซึ่งจะเกิดผลดีต่อประเทศโดยรวม ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นหลักเกณฑ์กลางสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ยึดถือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ แต่ละหน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ดำเนินการคัดเลือก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ โดยใช้หลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแนวทางในการพิจารณา ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ถือใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติพิจารณากำหนดในการดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ มาโดยตลอด จำนวน ๕ หมวด คะแนนรวม ๑,๐๐๐ คะแนน ประกอบด้วย หมวดที่ ๑ ความคิดริเริ่ม ๑๐๐ คะแนน หมวดที่ ๒ ความสามารถในการบริหารและการจัดการสหกรณ์ ๓๕๐ คะแนน หมวดที่ ๓ บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์ ๒๕๐ คะแนน หมวดที่ ๔ ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ ๑๕๐ คะแนน และหมวดที่ ๕ การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๕๐ คะแนน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และอยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ โดยอย่างน้อยเป็นสหกรณ์ในภาคการเกษตร จำนวน ๒ ประเภทสาขาการคัดเลือก สหกรณ์นอกภาคการเกษตร จำนวน ๒ ประเภทสาขาการคัดเลือก และกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๒ ประเภทสาขาการคัดเลือก และให้กำหนดเป้าหมายสำรองของสหกรณ์ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรอย่างละ ๒ ประเภทสาขาการคัดเลือก เพื่อให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกสาขาการคัดเลือก ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้

๑. ส่งข้อมูลรายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_research@cpd.go.th และทางระบบ e-project ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

/๒. แนบไฟล์...

ชื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต

๒. แนบไฟล์แบบสรุปรายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ระดับจังหวัด (แบบ ๑-๕) และ(แบบ ๒-๒) ส่งทางระบบ e-project ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓. ส่งเอกสารรายละเอียดหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน “คำแนะนำการปฏิบัติงานการดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒” ที่แนบมาพร้อมนี้ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ



(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์